



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผจก.ออนไลน์ ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5,7,9</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิตกม.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการตรวจจับผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีปัญหาว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในศักยภาพของ ออย. เพราะเป็นหนึ่งในการปฏิรูป สธ. อีกทั้งต้องทำงานให้มีความรวดเร็วและคุ้มครองประชาชนด้วย แต่อยากให้ประชาชนเห็นใจ เนื่องจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ความงามมีมากกว่าแสนชิ้น การจะสุ่มตรวจทั้งหมดเป็นไปได้ ส่วนที่นายท.ให้ความหวังในเรื่อง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์นั้น ต้องย้ำว่า ออย. กำลังดำเนินการปรับระบบและจัดหาอัตรากำลังเพิ่มเติม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเพิ่มในปริมาณมาก ดังนั้นต้นทางการเฝ้าระวังต้องเริ่มจากประชาชน มีสติ อย่าหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ ต้องรู้จักใช้วิจารณญาณ</p> <p>-นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ในวันที่(3 พ.ค.) เวลา 11.30 น. ออย. จะแถลงข่าวร่วมกับ กสทช. ถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในสื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. 3 ประเภท คือ ทีวี วิทยู เคเบิล รวมถึงจะมีประเด็นเรื่องการควบคุมออนไลน์ว่า จะทำอย่างไรในการสกัดกั้นการโฆษณาเกินจริง หลอกหลวงผู้บริโภค การอบการหรือจะมีการระบุดึงถ้อยความที่ใช้ในการโฆษณา เช่น รักษาได้ผล หรือใช้แล้วได้ผล แม้จะไม่พูดอย่างชัดเจน แต่หากก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเห็นผล ก็จะต้องมีความผิดด้วย</p> <p>กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสิน สสจ. ได้แจ้งเตือน รวมทั้ง จนท.มีการตรวจจับ หากเห็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่าใช้ และแจ้งมายัง ออย. กรณียังไม่มั่นใจในสินค้าตรา ออย. นั้น ต้องเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีอยู่จริงกว่า 90% ของที่ไม่มีคุณภาพและอันตรายมีน้อย แต่ก็เพราะนิสัยคนไทย ชอบความรวดเร็ว อยากผอม อยากขาว อยากสวยเร็วไปหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ แม้ของมีคุณภาพก็ต้องใช้ระยะเวลา และก็ไม่ได้จริงด้วย อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาแพง จึงขอให้ผู้บริโภคใช้วิจารณญาณ และเวลาเสียค่าใช้จ่ายสูง ๆ ก็ต้องคิดด้วย</p> <p>-ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีแพทย์ออกมารีวิวผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน ว่า จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา และตั้งอนุกรรมการด้านจริยธรรมแน่นอน เพื่อพิจารณาพฤติกรรมเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพหรือไม่ ซึ่งแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาสามารถเข้ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงในชั้นอนุกรรมการได้ ดังนั้น การที่กล่าวอ้าง ไม่รู้ ว่า ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณแพทย์ เรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาของอนุกรรมการฯ และจะสอบถามไปยังราชวิทยาลัยแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>-ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์ นายกสภาเภสัชกรรม ลงนามในประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2561 เรื่อง การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการโฆษณาหรือการทำรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ หากตรวจพบการกระทำผิด สภาเภสัชกรรมจะต้องดำเนินการทางจรรยาบรรณฯ ต่อสมาชิกผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด</p> <p>-นายนาคาญ์ ทวีชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เตรียมร่วมกับ ออย. ส่งเสริมโรงงานที่รับผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ยังไม่ได้มาตรฐานกว่า 10,000 แห่ง ให้มาผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ออย. นอกจากนี้ จะร่วมกับ ออย. และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง จัดทำรายชื่อโรงงานที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแจ้งไว้ในไวท์ลิสต์ คาดว่าจะเปิดตัวได้ภายใน 3 เดือนนับจากนี้ และทางกลุ่มจะร่วมกับ ออย. ส่งทีมลงไปสุ่มตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐาน มีการปลอมปนผสมยาต้องห้ามหรือไม่</p> <p>-ด้าน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. นำกำลังจนท.ตำรวจ บก.ป. บก.ปคบ. กก.สส.บช.น. ตำรวจท่องเที่ยว กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนท.ออย. กว่า 410 นาย เข้าตรวจสอบร้านค้าในตลาดใหม่ดอนเมือง จำนวนร้านกว่า 200 ร้าน เน้นการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หลังจากมีประชาชนแจ้งว่ามีการขายอาหารเสริมและยาที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่มีเลขที่ ออย. โดยจนท.ตำรวจได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สืบสวน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สอบสวน เพื่อเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะตรวจครบทุกร้านเสร็จสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์ การบุกตรวจค้นวันนี้ เบื้องต้นพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่มีสารอันตราย อาหารเสริมที่ไม่มี อย. จึงตรวจยึดไว้รวมจำนวนได้มากกว่า 5 คันรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ มูลค่ารวมหลายล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์ "เมจิก สกิน" และ "ลีน" พล.ต.อ.วิระชัย ผู้ชายน่าจะมีการเก็บสินค้าทั้ง 2 ยี่ห้อไปก่อนหน้านี้นี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจไม่พบ รายงานข่าวแจ้งว่า ร้านค้าในย่านตลาดใหม่ตอนเมืองมักจะรอดผลจากการตรวจสอบมาโดยตลอด โดยมีอดีตนายตำรวจเป็นผู้ดูแล และเคลียร์ปัญหาในทุกครั้ง</p> <p>- พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า ในส่วนของผู้ที่กินผลิตภัณฑ์สิ้นแล้วเสียชีวิต 3 คน อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าซื้อมาจากที่ใด ขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาว่า มีผู้กินสินแล้วเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน ในพื้นที่ สน.พระโขนงนั้น ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ผাগถึงประชาชนหากพบร้านที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบความถูกต้องได้ ส่วนผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายเฉพาะผู้ซื้อเท่านั้นสามารถนำสินค้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ บก.ป. เจ้าหน้าที่จะไม่จับแต่จะกันไว้เป็นพยานพร้อมสอบปากคำเพื่อนำไปดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด แต่ถ้าเป็นผู้ผลิตจะเป็นคนละกรณีกัน สำหรับต่างจังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความจะมีฐานความผิด ม.157 ทันที</p>
สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5,7	<p>- เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีที่มีผู้รับประทานยาลดความอ้วน ยี่ห้อลีน แล้วเสียชีวิต 3 รายนั้น ว่า ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกถอดถอนเลขจดทะเบียน อย. เนื่องจากจะต้องรอผลจากการตรวจสอบในสถานที่ผลิตว่ามีสารต้องห้ามหรือไม่ คาดใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งหากได้ผลที่เป็นทางการ ก็จะดำเนินการถอดถอนเลขทะเบียน อย. ได้ภายใน 1-2 วัน</p>
ทีวีช่อง 7	<p>- เสนอข่าว นพ.พูนลาภ จันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้สั่งการสสจ.เรียกเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีนออกจากท้องตลาด เนื่องจากลักลอบใส่สารไซบูทรามิน และ บิซาโคดิล พบการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน จะเป็นการขายตรงมากกว่ามีหน้าร้าน ขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแส แจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1553 และ สสจ.ได้เข้าไปเรียกเก็บ ส่วนการดำเนินคดี อย.จะเน้นผู้ผลิตและเจ้าของโรงงาน ขอหาอาหารไม่บริสุทธิ์ ตาม พ.ร.บ.อาหารมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ขายรายย่อยและแม่ข่ายการขายจะพิจารณาเป็นรายกรณี</p>
มติชน	<p>- เสนอข่าว นายสหวัดดี โสภาก อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารยี่ห้อเมจิกสกินพบว่า ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม และมีใบอนุญาตประกอบการโรงงานอย่างถูกต้อง ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงและผู้ว่าฯปทุมธานีเรียบร้อยแล้ว ในส่วนความผิดของโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมเมจิกสกินนั้นคงมีความผิดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ด้านอาหารและยา</p> <p>- นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.อุทัยธานี ได้เจ้าหน้าที่ สุ่มตรวจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีนในพื้นที่ ทั้ง 8 อำเภอ ไม่พบสินค้าในกลุ่มเป้าหมายแต่อย่างใด</p>
ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ฐานไซไซดี	<p>บทความ</p> <p>- เสนอว่า คนในวงการแพทย์ ดารา เซเลบริตี้ ออกมาวิพากษ์อาหารเสริมปรากฏในสื่อทีวี และ สื่อออนไลน์หวังทำเงิน ได้รับความรับผิดชอบต่อสังคม อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่วนบทลงโทษก็เล็กน้อย ตอนนี้ก็ยังเห็นวิวกันเคลื่อนไหว ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาจัดการ และ ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยอ้างแต่ว่าไม่ใช่หน่วยรับผิดชอบโดยตรง ส่วนผู้ทำงานด้านวิชาชีพแพทย์ น่าจะรู้ดี แต่เอาความน่าเชื่อถือในอาชีพมาขาย สมควรถูกยึดใบประกอบวิชาชีพให้เป็นเยี่ยงอย่าง</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์หมอย เหตุประชาชน	<p>- เสนอบทความ ก่อนซื้ออาหารเสริมอย่าลืมดูเลข อย.</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล	<p>- เสนอว่า ขอบคุณคดีเมจิกสกิน,ลีน ทำให้ สธ. ตื่นตัวยกใหญ่ว่าด้วยอาหารเสริม,เครื่องสำอางน้อโกง ซึ่งยากต่อการตรวจสอบได้ถ้วนทั่ว บ้างขออนุญาต อย.ผ่านมากถูกต้องเวลาผ่านไปส่วนผสมเพี้ยนมุ่งหวังกำไรผู้บริโภค กว่าจะพบไม่ง่าย กว่าจะผ่านขั้นตอนพิสูจน์ในห้องแล็บก็ 2 เดือน เมื่อไล่จับล่าบาก ก็ต้องเพิ่มบทลงโทษ จับได้เมื่อไหร่ใช้กฎหมายปง.ยึดทรัพย์ เอาตัวการเข้าคุก</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ นายคลายทุกข์	<p>- เสนอบทความ แพทย์ พยาบาล เกษัชกร ร่วมวิพากษ์หรือยืนยันโฆษณาชวนเชื่อให้รับประทานผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิก สกิน ผิดข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 8 ข้อ 36(1) ข้อ 44 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติกำหนดความผิดและกำหนดโทษตามมาตรา 40 มาตรา 41</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มาตรา 70 และมาตรา 71
เพจ ดอกจิก V.3	<p>อาหารเสริมลดน้ำหนัก Block Buen Break</p> <p>- โพสต์ข้อมูล ดาราเคลลี ธนวัฒน์ พิธีเซนต์ผลไม้ภัณฑ์ อาหารเสริมลดน้ำหนัก Block Buen Break ใช้คำโฆษณาว่า ลดน้ำหนัก เคลลี เห็นผล ปลอดภัย มั่นใจผ่านอย.ปลอดภัย 100 % ผอมทันท้องไม่ต้องใช้เวทมนตร์ เจ้าของเพจระบุว่า ไม่มีอาหารเสริมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติตัวไหนทำได้ทั้งนั้น ต้องนำส่งกรมวิทย์</p>
แนวหน้า คอลัมน์ทวนกระแส	<p>สมุนไพรหอมแสง</p> <p>- เสนอบทความ สุทิน วรรณบวร กล่าวว่า กรณีนายแสงชัยแจกสมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็งโดยผู้ที่รับยาไปกินแล้วอาการดีขึ้น อาจเกิดจากความเชื่อ แต่เมื่อมีการอธิบายตามมาตรฐานว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่ามะเร็ง นายแสงชัยต้องไม่ทำทนายด้วยการปลุกระดมให้คนไปร้องต่อสถาบันมะเร็ง เพราะไม่มีแผนกรับเรื่องไร้หลักการ พฤติกรรมเช่นนี้เป็นการกดดันสธ.ไม่ให้ชดชวางวิถีทางหอมแสง</p> <p>เฟซบุ๊ก Ae Aumkhae หรือ ผศ.พญ.เอ๋อมแซ สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้แจกแจงว่า ทำไมยาหอมแสงจึงรักษาโรคมะเร็งไม่ได้ ระบุว่า ขอประมื่อให้สธ.ที่กล้าออกมาพูดความจริง ว่ายาของนายแสงชัย ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งเมื่อนำไปศึกษาในหลอดทดลอง ไม่นับเอียงไปกับกระแสความเชื่อของสังคมไทย ทั้งนี้การศึกษาทดลองยาสำหรับรักษาโรคมะเร็งที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในปัจจุบัน จะต้องมีการวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นตอนแรกคือทำในหลอดทดลอง ถ้าเซลล์ตายแสดงว่ามีสารออกฤทธิ์จริง แล้วจึงจะนำไปศึกษาขั้นถัดไป 2.ขั้นตอนที่สอง ทำการศึกษาในหนู 3.ศึกษาในคน ซึ่งมีหลายระยะ เห็นได้ชัดว่ายาสมุนไพรของนายแสงชัย ตกคุณสมบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือไม่มีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็ง ดังนั้นถ้าตามขั้นตอน เขาก็เลิกที่จะเอามาศึกษาต่อไป เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรค จริง ๆ ถ้าผ่านขั้นตอนนี้ก็ยังมีขั้นตอนในการพิสูจน์อีกเยอะ ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ก็เอามาแจก ปริมาณที่เหมาะสมที่ควรกินเท่าไรก็ไม่เคยมีการศึกษา ผลข้างเคียงมีอะไรบ้างก็ไม่ทราบ คนใช้โรคมะเร็งที่ไปรักษาแพทย์ทางเลือก จำนวนไม่น้อย ที่จริง ๆ เป็นระยะเริ่มต้น ซึ่งควรที่จะหาย ถ้าได้รับการรักษาแผนปัจจุบัน แต่เขากลับต้องกลายเป็นระยะแพร่กระจายเพราะไปเสียเวลากับสมุนไพรอะไรที่ไม่ได้ผล บางคนยังมีผลข้างเคียง ตบววย ไตววย อีกด้วย</p> <p>การรักษาแนวทางนี้เน้นการโฆษณาชวนเชื่อ ให้คนใช้ที่แข็งแรงมาพูดออกสื่อ บางคนได้รับการรักษาเริ่มระยะเริ่มต้นโดยวิธีปัจจุบันมาแล้ว ขณะเดียวกัน ยังอยู่ในระยะปลอดโรคอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกินยาอะไรอื่นก็สบายดีได้ บางคนรักษาแผนปัจจุบันและควบคุมโรคได้ด้วยวิธีแผนปัจจุบัน แต่กลับไปเชื่อว่าโรคควบคุมได้โดยยาสมุนไพร ปัจจุบันการรักษาเริ่มทันสมัยมากขึ้น มีการรักษาจำเพาะ พุงเป่า และยาหลายรายการ คนธรรมดาเข้าถึงได้เนื่องจากมีโปรแกรมช่วยเหลือ และยาราคาถูกลง</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน	<p>หลักสูตรพยาบาลม.คริสเตียน</p> <p>- เสนอข่าว ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ชมทอง อธิการบดีมหา วิทยาลัยคริสเตียน กล่าวว่า จากกรณีที่ถูกฟ้องและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พร้อมทั้งยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง ขอให้ ม.คริสเตียน ย้ายวิทยานิพนธ์ เนื่องจากสภาการพยาบาล มีมติให้มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 แต่มหาวิทยาลัยยังเปิดรับนักศึกษาอยู่ ว่า การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 เสร็จสิ้นวันที่ 18 พ.ค. 2560 ขณะที่สภาการพยาบาลประกาศให้รับในวันที่ 19 พ.ค. 2560 โดยในประกาศมีข้อความว่า "ปีต่อไปจะ ให้รับนักศึกษา" ซึ่งคำว่าต่อไปทำให้เข้าใจว่าเป็นปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ เดิมสภาการพยาบาล จะรับรองมหาวิทยาลัย 3 ปีต่อครั้ง แต่ปี 2558 มีการปรับหลักเกณฑ์โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ให้การรับรองมหาวิทยาลัยปีต่อปี และให้ปรับจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้ได้ 1 ต่อ 6 ซึ่งมหาวิทยาลัยก็พยายามดำเนินการตามและได้ทำหนังสือชี้แจง พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังสภาการพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลก็จะเข้ามาประเมินมหาวิทยาลัยในวันที่ 7-11 พ.ค.นี้ และการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ด้วย เพราะหากไม่เปิดรับก็จะเสียชื่อ ที่สำคัญขณะนี้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วว่า สภาวิชาชีพไม่มีอำนาจในการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตก็ได้รับร่วมกันทำหนังสือถึง ศ.นพ.ปิยะสกล สกล สัตยาทร รมว.สธ. ขอให้สภาการพยาบาลดำเนินการตามกฎหมาย คือ ไม่ต้องรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แต่ให้ทำหน้าที่จัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแทน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการทำความเข้าใจกับนักศึกษาและขอให้เชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย เพราะยังมีเวลาแก้ไขปัญหากอีกเกือบ 4 ปี แต่นักศึกษาที่ลาออกไปก่อน ส่วนที่มีการไปฟ้องศาลปกครอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แล้วนั้น ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>ด้าน ศ.นพ.อุดม ชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลและหาทางเยียวยาเด็ก ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ แม่สภาวีวิชาชีพไม่มีอำนาจในการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ได้ให้ตัดกันขาด กรณีหลักสูตรพยาบาล ม.คริสเตียน ถือว่ามหาวิทยาลัยทำไม่ถูกต้อง</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>จัดแผนสร้างสุขภาพทางการเงิน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า สธ. ได้ดำเนินการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร สธ.รายบุคคล เพื่อประเมินความสุขของคนทำงาน มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยสำรวจจากบุคลากร 298,793 คน จากทั้งหมด 421,342 คน ใน 9 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และการงานดี โดยในส่วนมิติสุขภาพเงินดี ได้ค่าคะแนนเพียงร้อยละ 50.7 ค่อนข้างต่ำกว่าค่าคะแนนความสุขในมิติอื่น ๆ ดังนั้น จึงได้จัดทำ”แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) “ประกอบด้วย 5 โครงการสำคัญ ดังนี้ 1.ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 2.คลินิกสุขภาพทางการเงิน 3.การส่งเสริมการออม 4.การประนอมหนี้สิน 5.สวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรวม 2,123 ล้านบาท/ปี ลดค่าใช้จ่ายหนี้สินซื้อบ้านและบ้านหลังใหม่ 687 ล้านบาท/ปี ลดค่าใช้จ่ายในการประนอมหนี้สิน 1,123 ล้านบาท/ปีลดค่าใช้จ่ายประกันรถยนต์ 120 ล้านบาท/ปี ลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร 192 ล้านบาท/ปี</p>
สยามรัฐ ช่อง 7 ThaiPBS	<p>การโฆษณาสถานพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ย้ำว่าการโฆษณาให้ประชาชนเห็น ได้ยิน ได้ฟัง หรือการลงภาพที่เป็นประโยชน์กับการค้าของสถานพยาบาล จะต้องขออนุมัติจาก สบส. หรือ สสจ.ก่อน ถึงจะเผยแพร่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สถานพยาบาลเองอุ่นใจได้ว่าการโฆษณานั้นถูกกฎหมาย ปลอดภัยจากการฟ้องร้องและดำเนินคดี โดยจะมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาอนุมัติเนื้อหาและคัดกรองโฆษณา ที่เข้าข่ายเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในบริการ อาทิ การใช้คำโฆษณาว่าสถานพยาบาล มีบริการที่เหนือกว่าแห่งอื่น และเห็นผลการรักษา ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ครอบคลุมไปถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเน็ตไอดอล ที่มีจะมีการโพสต์หรือรีวิวสินค้าและบริการของสถานพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ต้องระวังการกระทำที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้</p>
เดลินิวส์ ,มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p>กม.คุมเนิร์สซิงโฮม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กรม สบส. ได้ยกร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการ การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งมีการรับฟังความเห็นไปแล้ว 1 ครั้ง ที่กรมฯ และเตรียมสั่งจรไปรับฟังความคิดเห็น ยัง 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต และ จ.อุดรธานี</p> <p>ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ใจความสำคัญของร่างกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง มีการกำหนดลักษณะของกิจการเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระหว่างวัน, สถานที่พำนักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เน้นการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และระดับประคอง รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ รวมไปถึงการกำหนดค่าธรรมเนียม และการชำระค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ โดยแบ่งตามประเภทกิจการและคิดค่าธรรมเนียมตามขนาดของพื้นที่การให้บริการ</p>
คมชัดลึก	<p>ร้านจัดฟันแฟชั่น</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.จิรภฤต จารุณภัทร์ ผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เปิดเผยว่า ได้สนธิกำลังกับตำรวจ เข้าจับกุมนายภูมิพัฒน์ รัตนพงษ์สุข อายุ 23 ปี ขณะรับจ้างจัดฟันแฟชั่นให้ลูกค้าวัยรุ่นหญิง พร้อมของกลาง ลวดดัดฟัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันแฟชั่น รวม 24 ราย ในตลาดแห่งหนึ่ง ถ.สรงประภา เขตดอนเมือง กทม. โดยแจ้งข้อหา “ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต, ประกอบกิจการ สถานพยาบาลโดยมิได้รับอนุญาต, ฝ่าฝืนคำสั่ง สคบ. ห้ามจำหน่ายลวดดัดฟันแฟชั่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ดำเนินคดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>สุขภาพฟันคนพิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงปัญหาสุขภาพช่องปากในคนพิการว่า คนพิการมักเป็นโรคในช่องปากรุนแรงและมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ</p> <p>ทพ.บุญชู สุริย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การฝึกทักษะแปรงฟันหรือฝึกวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องและเหมาะสม อาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น แปรงสีฟันไฟฟ้า แปรงชอกฟัน โหมขัดฟัน ทั้งนี้ คนพิการนิ้วมือไม่มีกำลัง ควรเพิ่มขนาดด้ามแปรงให้ใหญ่ขึ้น เพื่อจับได้ถนัดขึ้น ทั้งควรตรวจสุขภาพช่องปากทุก 3-6 เดือน</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p>67 ปี ราชวิถีรำลึก</p> <p>-เสนอภาพข่าว มานัส โพธารมณ์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกิจกรรมงานครบรอบ "67 ปี ราชวิถีรำลึก จาก รพ.หญิงสู่ รพ.ราชวิถีเพื่อประชาชน" พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยจัดพิธีทำบุญพระสงฆ์และร่วมมรดงค์การแต่งกายชุดไทยรวมถึงการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี</p>
ข่าวสด	<p>ลพบุรีแก้ปัญหาหนักพิราบ</p> <p>-เสนอข่าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมชิมเมนูต่าง ๆ จากนกพิราบ ตามมาตรการณรงค์ลดจำนวนนกพิราบ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ลพบุรี</p> <p>ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ.กล่าวถึง การบริโภคนกพิราบว่า สิ่งสำคัญต้องปรุงให้สุก และไม่ต้องไม่ป่วยตายเด็ดขาด หากนกป่วยตายแม้จะนำมาปรุงให้สุกก็มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคได้ ถ้าเป็นนกทั่วไปไม่ป่วยแล้วนำมาปรุงสุกก็รับประทานได้ เมื่อถามว่าหากกินนกป่วยตาย มีความเสี่ยงติดเชื้อใช้หัวदनกหรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่าที่ระวังดีที่สุดที่สุดด้วยการไม่กินนกตาย</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ M2F บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>ศิริราชปลูกถ่ายหัวใจ-ไต-ตับ ในผู้ป่วยรายเดียว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว "ศิริราช ปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว ครั้งแรกในเอเชีย" ซึ่งหลังจากได้รับการบริจาคอวัยวะมา 3 อย่างพร้อมกัน ต้องรีบผ่าตัดด่วน โดยคนป่วยเป็นโรคไตตั้งแต่วัย 8 ขวบ จนเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย จากนั้นหัวใจล้มเหลวและตับแข็งจากภาวะหัวใจล้มเหลว การผ่าตัดใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมงเศษ เริ่มจากปลูกถ่ายหัวใจ ต่อมาเป็นปลูกถ่ายตับ ตามด้วยปลูกถ่ายไต หลังผ่าตัดวันแรกอวัยวะที่ปลูกถ่าย เริ่มทำงานได้ในระดับที่ดี ไม่พบการต่อต้านของหัวใจใหม่ และตับมีเลือดมาเลี้ยงได้ดี การผ่าตัดครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในไทยและทวีปเอเชีย เป็นรายที่ 15 ของโลก ที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ-ตับ-ไต</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา ร่วมประชุมเร่งด่วนรับฟังสภาพปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบว่ามีการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงรอยต่อฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งมากยิ่งขึ้น สำหรับจังหวัดพังงาในปี 2560 มีผู้ป่วยประมาณ 200 ราย เป็นอันดับ 12 ของประเทศ โดยปี 2561 ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 124 ราย ถือว่าสูง พบเป็นอันดับ 4 ของประเทศ จึงต้องการให้ประชาชนเข้าใจแต่อย่าตื่นตกใจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้วิธี 3 เก็บ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ สรุปผลการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบอัตราป่วยอยู่ลำดับที่ 17 ของประเทศ</p>
มติชนออนไลน์	<p>สงขลาวัยรุ่นท้องซ้ำพุ่ง-80%</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในวัยรุ่น จ.สงขลาปีงบประมาณ 57 - 60 พบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ปี 57 ร้อยละ 43.11 ปี 58 ร้อยละ 39.26 ปี 59 ร้อยละ 19.06 และปี 60 ร้อยละ 24.98 นอกจากนี้พบว่า สถิติการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 57 ร้อยละ 14.93 ปี 58 ร้อยละ 19.67 ปี 59 ร้อยละ 19.23 และ ปี 60 ร้อยละ 20.88 และจำนวนนี้กว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ซ้ำอายุน้อยกว่า 20 ปี เป็นการตั้งครรภ์โดยมีความพร้อม</p> <p>นพ.บุญชัย พิริยกิจกำจร รอง นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า การคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ส่งผลกระทบหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัวชุมชน สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยผลกระทบเชิงลบทางสุขภาพของทั้งแม่วัยรุ่นและทารก มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน อาทิ การเสียชีวิตของมารดาและทารก ทารกมีน้ำหนักต่ำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กว่าเกณฑ์ มีความเสี่ยงต่อการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ฯลฯ
มติชน	<p>ช่วยเหลือ จนท.กู้ชีพ เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าอุบัติเหตุรถตู้หน่วยกู้ภัย สุก 31 นครราชสีมา ชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ ขณะออกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารเสียหลักตกร่องกลางถนน เป็นเหตุให้ จนท.กู้ชีพ ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และ น.ส.มาริษา วิลัยกรวด หรือน้องมด อายุ 22 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาที่ประเทศเยอรมนี และเป็นอาสาสมัครฝึกหัดเสียชีวิต ด้าน นายพิสิษฐ์ พงษ์ศิริศุภกุล เลขาธิการไทย มูลนิธิพุทธธรรมสุก 31 นครราชสีมา เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ จะถือเป็นบทเรียนสำคัญ และได้วางมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับรถกู้ภัยอย่างเข้มงวด 3 มาตรการ ได้แก่ 1. ห้ามรถกู้ภัยทุกคนฝ่าไฟแดง 2. เรียกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยในสังกัด ประมาณ 50 คน และอาสาสมัครกู้ภัยประมาณ 2,000 คน มาอบรมเรื่องการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย และ 3. ผู้ขับขี่รถหน่วยกู้ภัยทุกคนต้องมีใบอนุญาตจากสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเท่านั้น</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ	<p>มลพิษในอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว รายงานขององค์การอนามัยโลก ชี้ว่า กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกต่างหายใจเอามลพิษในระดับสูงเข้าไป และคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ได้คร่าชีวิตผู้คนไปมากถึงปีละประมาณ 7 ล้านคน นอกจากนี้ 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกยังคงเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงหุงต้มที่สะอาด โดยชี้ว่าเชื้อเพลิงหุงต้มที่สกปรกอย่างถ่าน เป็นแหล่งปล่อยมลพิษสำคัญของภาคครัวเรือน ที่ยังเป็นสาเหตุให้มีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 3.8 ล้านรายต่อปี</p> <p>-ข้อมูลจาก WHO จากกว่า 4,300 เมืองทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่า กรุงนิวเดลี เมืองพาราณสีและเมืองปัญจา ติดอันดับเมืองอากาศพิษมากที่สุดในโลก ดังนั้น อินเดียควรเดินตามแบบอย่างของจีนที่แก้ปัญหาหมอกภาวะอากาศเป็นพิษตามหัวเมืองต่างๆ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch